

# NỖ LỰC TỔ CHỨC HIỆU QUẢ ĐẠI HỘI TDTT CƠ SỞ

THÙY DƯƠNG

*Khi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được nới lỏng, nhiều địa phương ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Những giải thi đấu thể thao diễn ra sôi nổi, hấp dẫn thu hút đông đảo người dân tham gia thi đấu, cổ vũ đã góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong quần chúng nhân dân.*

Công tác tổ chức Đại hội TDTT cơ sở ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần rèn luyện con người phát triển toàn diện. Đồng thời thông qua Đại hội TDTT cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2021-2022. Bên cạnh đó, tổ chức Đại hội TDTT cũng góp phần giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian truyền thống ở địa phương; tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, HLV, cộng tác viên, trọng tài TDTT các cấp; khơi dậy tiềm năng TDTT trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 11/01/2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại



Hoạt động chạy bộ sau lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Cao Quảng lần thứ IV năm 2021 **Ảnh: T.D**

hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021 - 2022), Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị (Đại hội TDTT cơ sở) bắt đầu từ quý I đến hết quý III năm 2021. Đại hội TDTT cơ sở phải tổ chức thi đấu tối thiểu từ 5 môn thể thao trở lên và trong đó có 3 môn bắt buộc là: Việt dã, kéo co, một trong hai môn (bóng chuyền hoặc bóng đá); đối với các xã vùng sâu, vùng xa tổ chức tối thiểu từ 3 môn trở lên. Nội dung thi đấu gắn liền với những môn thể thao truyền thống của địa phương, đơn vị được

đông đảo quần chúng yêu thích. Hình thức tổ chức gọn nhẹ, sát thực với thực tiễn địa phương nên lồng ghép vào các dịp kỷ niệm ngày lễ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một ngày cuối tháng ba, chúng tôi có dịp về xã miền núi Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa) để tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT xã lần thứ IV năm 2021. Trong không khí thể thao sôi động, lễ khai mạc diễn ra các hoạt động diễu hành, biểu dương lực lượng của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể và màn đồng diễn của học sinh khối trường học

## Thể dục - Thể thao

với gần 1.000 người. Tiếp đó, hoạt động chạy bộ thu hút đông đảo người dân tham gia tạo nên ngày hội thể thao hào hứng, phấn khởi. Anh Nguyễn Anh Dũng, cán bộ văn hóa xã Cao Quảng cho biết, theo kế hoạch Đại hội TDTT xã lần thứ IV sẽ diễn ra vào 3 thời điểm ngay từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên địa phương tạm hoãn tổ chức Đại hội TDTT. Đến trung tuần tháng 3, khi công tác phòng, chống dịch được nói lỏng, xã Cao Quảng mới tổ chức các nội dung thi đấu của Đại hội. Cụ thể, kể từ ngày 19 đến 28/03, Đại hội TDTT xã Cao Quảng lần thứ IV đã được tổ chức thu hút hơn 120 VĐV tham gia thi đấu 5 môn thể thao, gồm bóng chuyền nam, nữ; cờ tướng; kéo co; chạy việt dã và điền kinh. Anh Chu Văn Hiếu (ở thôn Chùa Bụt, xã Cao Quảng), VĐV đã giành giải nhất nội dung điền kinh chạy 3.000m cho biết: Đại hội TDTT xã là hoạt động thiết thực nhằm động viên các tầng lớp nhân dân rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi, mỗi lần xã tổ chức đại hội, tôi đều tham gia thi đấu”.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021), phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn) đã tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX

năm 2021. Đại hội TDTT phường lần này có gần 100 VĐV đến từ 4 TDP Thủy Sơn, Trường Sơn, Chính Trực và Tiên Phong tham gia thi đấu 4 nội dung gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền nam, chạy việt dã và kéo co. Cũng vào dịp này, các xã Xuân Trạch, Nam Trạch, Thanh Trạch... (huyện Bố Trạch); Ngân Thủy, Liên Thủy, Trường Thủy, Thái Thủy, Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy) đã tổ chức khai mạc Đại hội TDTT cơ sở với các môn thi đấu theo quy định.

Xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch), địa phương có truyền thống phát triển phong trào chạy bộ đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V năm 2021 khá ấn tượng. Lễ khai mạc diễn ra long trọng với phần lễ diễu hành biểu dương lực lượng và các màn đồng diễn của các em học sinh, các câu lạc bộ trên địa bàn xã. Đại hội Thể dục thể thao xã Đồng Trạch tổ chức 5 môn thi đấu gồm: Bóng chuyền, kéo co, cờ tướng, điền kinh, chạy việt dã. Ông Dương Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Trạch cho biết: “Thời gian qua, xã đã triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, điều lệ của UBND xã và Ban tổ chức Đại hội TDTT xã đến tận các tổ chức đoàn thể, các thôn xóm và nhân dân. Chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của đại hội TDTT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh,

trật tự an toàn xã hội trong quá trình diễn ra đại hội; triển khai công tác phòng, chống Covid-19. Đặc biệt, xã Đồng Trạch đã hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội TDTT xã, qua đó tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia Đại hội TDTT huyện Bố Trạch.

Theo nhận xét của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố ở tỉnh Quảng Bình, công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn và công tác điều hành giải tại Đại hội TDTT cấp cơ sở ở các địa phương được nâng lên; thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tranh tài. Qua đại hội, các địa phương đã tuyển chọn được nhiều VĐV vào đội tuyển để tranh tài tại Đại hội TDTT cấp huyện, thị, thành phố năm 2021.

Ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cho biết: Thông qua tổ chức Đại hội TDTT cơ sở đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi và cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân tích cực học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Có thể nói, Đại hội TDTT cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của nhân dân về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ■

T.D